

คืนชีพ

ที่ นร ๑๑๑๔/๐๗๖๒



สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ..

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๘๐๐/๑๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.. ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่เดิมขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีความกว้างขวางครอบคลุมภารกิจที่ประเทศไทยต้องดำเนินการ ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งภายหลังปี ๒๐๑๕ จะมีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาาระบบเพื่อรองรับการจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและมาตรการใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นการพัฒนาตลาด เช่น การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ การส่งเสริมตลาดคาร์บอนภายในประเทศ มาตรการเชิงเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

๒. อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ควรเสริมบทบาทในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

๒.๒ อบก. ควรขยายบทบาทในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ วางกรอบแนวทางการดำเนินงานในประเด็นทางด้านเทคนิคการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่หน่วยราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับพันธกรณีใหม่ในปี ๒๕๖๓ โดยเฉพาะในด้านการวางระบบตรวจวัด รายงานผล

และทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานสำคัญที่ประเทศไทย  
ต้องพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณัฐจิรา ชัชจิวรากุลโรจน์)

นิติกรชำนาญการ

สำนักนิติธรรม

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๑๗

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๐๘๙๒